



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๑๒๕๑)  
ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๖๖ วันที่ ๗/ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ ของการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  
เรียน เลขาธิการ กสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง รายงานการศึกษาแนวทางการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่ (Spectrum Caps) ผมได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ในการนี้ ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“ผมเห็นชอบรายงานการศึกษาตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นสอดคล้องในหลักการตามแนวทางที่ ๔ คือการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่ร่วมกับการประมูลในแต่ละครั้ง (Event-Related Cap) ในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๘๐๐ MHz ในปี ๒๕๖๑ นี้ และอาจนำแนวทางที่ ๓ คือการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่เฉพาะย่านความถี่ต่ำกว่า ๑ GHz ไว้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ มากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ต่อไป แต่การกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่สูงสุด (Overall Spectrum Cap) ในย่านความถี่ต่ำกว่า ๑ GHz นี้ สำนักงาน กสทช. ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดสรรคลื่นความถี่ในช่วงถัดไป เพราะว่าจะมีผลต่อการให้บริการในอนาคต เนื่องจากคลื่นความถี่ย่านต่ำกว่า ๑ GHz เป็น ความถี่เพื่อความครอบคลุมโครงข่าย (Coverage Band) ของการให้บริการด้วยเทคโนโลยี ๕G ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงควรต้องมีกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกักตุนคลื่นความถี่ และทำให้เกิดการกระจายคลื่นความถี่อย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องพิจารณาในกรณีการกักตุนคลื่นความถี่ไว้สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ (set aside) ที่จะทำให้เกิดขึ้นในกรณีใดได้บ้าง ยกตัวอย่าง การจัดสรรคลื่นความถี่ในย่าน ๗๐๐ MHz ที่เหลือจากการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Dividend) จะสามารถใช้เป็นโอกาสให้มีการเพิ่มผู้ประกอบการรายใหม่หรือไม่อย่างไร โดยต้องพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนด้วยว่า ขนาดคลื่นความถี่ย่านต่ำกว่า ๑ GHz ประกอบไปด้วยช่วงความถี่ใดบ้าง การถือครองคลื่นความถี่ในที่นี้หมายถึงการเป็นผู้มีสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่จากการได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เท่านั้น หรือรวมไปถึงการใช้งานคลื่นความถี่จากการทำสัญญา เช่น สัญญาใช้บริการข้ามโครงข่าย (Roaming) หรือสัญญาการขายส่งบริการฯ (MVNO) เป็นต้น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จักขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)  
กสทช.